



วารสารร่มพฤษภฉบับนี้ นับเป็นฉบับแรกของปีที่ 35 ซึ่งเนื้อหาได้มีการตอบรับนโยบายของรัฐบาลต่อทิศทางประเทศไทยในยุค 4.0 โดยมีบทความที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาและประเด็นที่หลากหลาย อาทิ

ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0 ซึ่งบทความชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยมีระบบความเชื่อที่มากเกินไป ทำให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ผู้เขียนจึงได้เสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อการสร้างความเข้าใจในสังคมไทยที่เหมาะสม เพื่อการจัดการความเชื่อ โดยในบทความที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 ยังมีบทความการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งบทความดังกล่าว ได้ชี้ให้เห็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาชาติตามนโยบายดังกล่าว อีกทั้งการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ชุมชนและผู้ใช้บัณฑิต การใช้นโยบายที่ไม่เติบโตให้รวดเร็วเกินไป การไม่ใช้เงินจำนวนมากในการลงทุน การจัดการบริหารหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนอกจากนี้ยังมีบทความ **การพัฒนาการถนอมและแปรรูปอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0** โดยบทความดังกล่าวได้ให้ความสำคัญและแนะนำแนวทางการพัฒนาการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร เพื่อตอบสนองนโยบายโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร “Food Innopolis” หรือครัวโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีบทความและบทความวิจัย เพื่อเติมเต็มความรู้แก่ผู้อ่านและผู้สนใจในประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา อันได้แก่ **ความเป็นธรรมของสัญญาค้ำประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558** เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ มีการหยิบยกกฎหมายที่ได้เสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อการดำเนินการเพื่อให้เกิดความไม่เสียเปรียบระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ นอกจากนี้ยังมีบทความกฎหมายเกี่ยวกับ **มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยคอมลอย** ในประเทศไทย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยคอมลอย การขาดนโยบายที่ชัดเจนต่อมาตรการ และการละเลยต่อปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยคอมลอย โดยงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าแม้ในอดีตจะไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องชัดเจน แต่ในยุครัฐบาลปัจจุบันได้มีคำสั่งเพื่อกำหนดมาตรการและแก้ไขปัญหาคอมลอยที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีมาตรฐานและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้



วารสารร่มพฤษภ : มหาวิทยาลัยเกริก
ROMPHRUEK JOURNAL : KRIRK UNIVERSITY

อีกทั้งเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ต่อผู้อ่านทุกท่าน ยังมีบทความและบทความวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในยุคปัจจุบันเช่น พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัด นครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ สวัสดิการชุมชนกับการสร้างสังคม เข้มแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตามเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาวารสารฉบับนี้ได้มีผู้เขียนแนะนำหนังสือ 2 เล่ม ที่น่าสนใจแก่ท่านผู้อ่าน คือ หนังสือ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล : หลักการและการใช้ ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาต่างๆ ไปของมนุษย์ตามแนววิทยาศาสตร์ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาภาษาศาสตร์ จนแตกเป็นแขนงภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวล ภาษาธรรมชาติ และชี้ให้เห็นบทบาทและความสำคัญของข้อมูลในด้านต่างๆ ส่วนอีก 1 เล่ม คือ หนังสือ เวลานั้นที่เป็นสุข โดยได้นำความคิดและประวัติของผู้นำความคิดทางพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต คือ หลวงปู่ ติช นัท ฮันท์ ที่มีการนำแนวคิดไปปฏิบัติจนเกิดความเลื่อมใส ของประชาชน แต่ไม่เป็นการยอมรับแนวคิดของประเทศที่ท่านกำเนิดชีวิตมา จนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ กองบรรณาธิการจึงขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน ติดตามได้จากบทความวิชาการและ บทความวิจัยและหนังสือที่ได้แนะนำให้ท่านได้อ่านในวารสารร่มพฤษภฉบับนี้

กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤษภ